

UHC Asian Community

From: Member's name not showing for privacy
Sent: Sunday, March 31, 2024 8:06 AM
To: UHC Asian Community
Subject: NGÔI NHÀ CỦA HẠNH PHÚC

Categories: External Email

Bài viết "Ngôi nhà của những Bạn già"

Chuyện bây giờ mới kể...

Cách đây hơn một năm, tôi không nhớ rõ lắm, một số người bạn đã trao đổi với tôi: hãy cùng nhau tìm đến một địa chỉ mới, mà nơi đó có những dịch vụ Y tế tốt nhất cho người lớn tuổi, chúng tôi còn nói đùa với nhau, nó sẽ là "ngôi nhà" mới của chúng ta ở tương lai.

Theo thông tin được biết, nơi ấy có nhiều lợi ích hơn, sức khỏe được quan tâm hơn, có thể cùng nhau chia sẻ những vui buồn, những lo toan của tuổi già, có người chịu lắng nghe, chịu thấu hiểu, và còn nhiều thứ khác nữa...và điều mà tôi đề cập ở đây, không ai khác hơn, là Công ty "United Healthcare" Ngôi nhà của hạnh phúc ... Noidó! sẽ thay mặt chúng ta, để giúp đỡ trong mọi vấn đề về sức khỏe một cách nhanh nhất, kịp thời nhất, muốn đi khám bệnh ở đâu cũng rất thuận tiện, thuốc men cũng ít bị hạn chế, và còn...còn nhiều điều tốt đẹp nữa, dành cho thể hệ chúng tôi, và tôi đã có mặt ở "ngôi nhà" ấy bắt đầu từ ngày đó....

Xin tự giới thiệu: tôi là thành viên của United healthcare, đến nay đã là năm thứ hai, nói về dịch vụ của quý công ty, thì không có gì phải bàn cãi, sở dĩ tôi nói như vậy, vì công ty đã cho tôi những đãi ngộ tốt nhất, từ việc đi thăm khám bệnh, thuốc men, đều được phục vụ kịp thời, tạo sự dễ dàng cho người đã tham gia khi có nhu cầu khẩn cấp, thỉnh thoảng còn có nhân viên gọi phone đến nhà, hỏi thăm về tình trạng sức khỏe, về thuốc men, có được cấp phát đầy đủ không? có gì cần giúp đỡ, muốn đóng góp hay phê bình về cách phục vụ của công ty không?...Cái thích nhất ở đây, là đều được nghe, nói, bằng tiếng Việt Nam.

Và còn một điều nữa, làm tôi thú vị, là công ty còn cho thêm mỗi người, một thẻ dùng hàng tháng, để mua thêm thực phẩm muốn ăn, đồ dùng cá nhân cần thiết, và nếu không muốn ra ngoài mua vì ngại trời mưa hay nắng, thì lên online mua và được giao tận nhà rất tiện lợi, cho nên nếu hỏi rằng: tôi cảm giác như thế nào khi sử dụng dịch vụ ở đây, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời: tôi rất thích, rất muốn được "chung sống", thêm nhiều năm nữa! nhiều lần nữa ... Tôi tin tưởng nơi đây, sẽ mang đến niềm vui, hạnh phúc, sức khỏe, giúp tôi có thể sống lâu, sống tốt, cùng những bạn đồng niên, bên gia đình, con cháu, người thân, trong những năm tháng còn lại của cuộc đời, và nếu một mai có già từ thế giới, cũng không có gì phải đáng tiếc.

Xin cảm ơn quý công ty United Healthcare, "Ngôi nhà hạnh phúc" của những người "bạn già" đã cho tôi, có một trải nghiệm tốt nhất ở hiện tại, hy vọng sẽ được đồng hành cùng công ty, khi còn có thể.

Cảm ơn đời! Cảm ơn United Healthcare! thêm nhiều lần nữa, trên cả tuyệt vời!

tôi yêu quý tất cả....